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      กองสวัสดิการสังคม ขอรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว และขอรายงานสรุปผลความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ทั้งนี้
ในการประชุมประชาคมดังกล่าว กลุ่มผู้สูงอายุ ได้ร่วมกันนำเสนอผ่านการประชาคม ในครั้งนี้ โดยมีการนำเสนอปัญหา และความต้องการโดยผู้สูงอายุได้นำเสนอให้
อบต.บางจาน ดำเนินการ ดังนี้

     
    1.     จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุให้มีความหลากหลาย
และจัดให้มีอย่างสม่ำเสมอ    
    2.     มีความต้องการให้ อบต. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การแนะนำรับประทานอาหารสำหรับวัยผู้สูงอายุ การปลูกผักสวนครัว
การแนะนำการเลือกผักเพื่อสุขภาพ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการอาหาร การรับประทานสมุนไพร    
    3.     มีความต้องการให้ อบต.ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มาพบปะกันบ่อย ๆ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน   
    4.     มีความต้องการให้ อบต. ดำเนินกิจกรรมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มอื่น ๆ เช่นเด็ก ๆ ในชุมชนได้มีกิจกรรมได้มีกิจกรรมร่วมกัน เช่น
การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น    
    5.     มีความต้องการให้ อบต. จัดโครงการ ฯ หรือ จัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้ในเรื่องภัยที่ผู้สูงอายุควรรู้ทันมิจฉาชีพจากสื่อต่าง ๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

  

   พร้อมนี้ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ( บัตรคนจน ) รวมถึงการชี้แจงในเรื่อง
เงินช่วยเหลือพิเศษ จากรัฐบาล ฯ

  

   - รพสต.บางจาน โดย คุณหมอบาหยัน คนคล่อง ร่วมประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานในการพัฒนาสุขภาพให้กับผู้สูงอายุตำบลบางจาน
และชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับกลุ่มฌาปนกิจของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้อธิบายถึงสภาพปัญหาในปัจจุบัน
พร้อมทั้งขอหารือกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมกลุ่มดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว พร้อมนี้ในที่ประชุมจึงได้ลงมติในการยุติการดำเนินการรวมกลุ่มฌาปนกิจ ฯ ดังกล่าว
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในส่วนของกระบวนการจัดทำหลักฐานการยุติการดำเนินการ คณะกรรมการ ฯ จะเป็นผู้จัดการเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น

  

   - กศน.ตำบลบางจาน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้สูงอายุ ในตำบลบางจาน ในปีงบประมาณ 2565  นี้ ทาง
กศน.อาจจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกอาชีพที่น้อยลง เนื่องจากมีเหตุในเรื่องโรคโควิด 19 ทาง กศน.จึงยังไม่มีแผนออกมาดำเนินการเหมือนปีก่อน ๆ ที่ผ่านมา
แต่สำหรับในปีงบประมาณ 2566 หากมีการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ทาง กศน.จะบูรณาการร่วมกับกองสวัสดิการสังคม
เพื่อประชาสัมพันธ์ในการหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

  

   - ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางจาน โดย คุณประเสริฐ ม่วงงาม ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลบางจาน ได้ชี้แจงการขอลาออกจากตำแหน่งประธานชมรมฯ
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โดยได้จัดส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ สมาชิก ฯ ในที่ประชุม ฯ ได้คัดค้านการลาออก และขอให้รักษาการตำแหน่งประธานชมรม ฯ ไปพลางก่อน
เมื่อครบวาระในการเลือกตั้งครั้งต่อไป หรือ มีความพร้อม จึงเห็นควรเลือกตั้ง ฯ ต่อไป
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